



**DANH MỤC GIÁO VIÊN CẦN TUYỂN LÀM VIỆC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC,  
TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG - ĐẠI HỌC HÀ TĨNH**

(Kèm theo thông báo số: **61** /TB-TĐHHT ngày **30** tháng 7 năm 2021 của  
Trường Đại học Hà Tĩnh)

STT	Vị trí	Số lượng	Tiêu chuẩn	Đối tượng ưu tiên	Ghi chú
1	Giáo viên dạy Văn hoá Tiểu học	02	Tốt nghiệp ĐH GDTH trở lên; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế đối với công chức, viên chức, tuổi đời không quá 35; cam kết làm việc tại TĐHHT tối thiểu 05 năm.	- Đã qua giảng dạy và đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên; - Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc.	
2	Giáo viên Âm nhạc tiểu học	01	Có bằng ĐH sư phạm Âm nhạc hoặc ĐH Âm nhạc và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế đối với công chức, viên chức; cam kết làm việc tại TĐHHT tối thiểu 05 năm.	- Đã qua giảng dạy và đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện trở lên; - Ưu tiên tuyển dụng những giáo viên trong biên chế có nguyện vọng chuyển đến công tác tại Trường ĐHHT	
3	Giáo viên Vật lý THPT	01	Tốt nghiệp ĐH loại giỏi trở lên chuyên ngành SP Vật lý hoặc chuyên ngành Vật lý và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT; có điểm thi đầu vào đại học đạt từ 22 điểm trở lên; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế đối với công chức, viên chức; cam kết làm việc tại ĐHHT tối thiểu 05 năm.	- Tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc; - Đã qua giảng dạy và đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh trở lên.	
4	Giáo viên Toán học THPT	01	Tốt nghiệp ĐH loại giỏi trở lên chuyên ngành SP Toán học hoặc chuyên ngành Toán học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT; có điểm thi đầu vào đại học đạt từ 22 điểm trở lên; có đủ sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế đối với công chức, viên chức; cam kết làm việc tại ĐHHT tối thiểu 05	- Tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc; - Đã qua giảng dạy và đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh trở lên.	



			năm.		
5	Giáo viên dạy Ngữ văn bậc THPT	01	Tốt nghiệp ĐH loại giỏi trở lên chuyên ngành SP Ngữ văn, SP Văn học hoặc chuyên ngành Ngữ văn, Văn học và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên THPT; có điểm thi đầu vào đại học đạt từ 22 điểm trở lên; có đủ sức khoẻ theo quy định của Bộ Y tế đối với công chức, viên chức; cam kết làm việc tại ĐHHHT tối thiểu 05 năm.	- Tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc; - Đã qua giảng dạy và đạt giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh trở lên.	

Dg